

# ยึดคฤหาสน์ นักการเมืองรุกป่า

## ปลุกสวนยาง จ้างคนงานดู

แฉนักการเมืองคน  
ตั้งระดับชาติในภาคใต้  
รุกป่าสงวนแห่งชาติ  
เพื่อ ◆ อ่านต่อหน้า 15

### รุกป่า

□ ต่อจากหน้า 1

ปลุกคฤหาสน์หลังใหญ่มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท 158 ไร่ ถนนแลบ้าน-คนงานเผยถูกจ้างให้มาเฝ้าสวนยางพาราของนักการเมืองคนดังกล่าวเจ้าหน้าที่เผยบริเวณนี้เคยจับกุมดำเนินคดีผู้บุกรุกแล้ว 7 คดี ส่วนแปลงที่ปลูกบ้านหลังใหญ่อยู่ยกริมมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อมามีการร้องเรียนว่านายทุนคนเดิมขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนอีกกว่า 2,000 ไร่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 ส.ค. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย พล.ต.วรทัต สุพัฒนานนท์ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเลย พ.อ.สมหมาย บุษบาเสมาการ กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 2 เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี

สำนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ภูหลวง และเจ้าหน้าที่รักษาป่า ลย.13 นาสี่ นำกำลังเข้าตรวจยึดบ้านพักขนาดใหญ่มูลค่ากว่า 100 ล้านบาทบนเนื้อที่ 158 ไร่ ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขากแก้ว และป่าดงบากชม ท้องที่บ้านโนนทองหมู่ 10 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย

สำหรับบ้านหลังนี้เป็นคฤหาสน์ขนาดใหญ่ 2 ชั้น ผนัง เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ ทำด้วยไม้สักทั้งหลัง ส่วนบันไดทำด้วยไม้ประดู่ และไม้มะค่า บริเวณหลังบ้านกำลังสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ แต่ละจุดในบริเวณบ้านติดตั้งด้วยกุญแจไฮเทคปิด-เปิดด้วยรหัสตัวอักษร เจ้าหน้าที่ได้กระจายกำลังรอบพื้นที่พบคนงานชาย-หญิงและลูกคนงาน รวม 20 คน กำลังหุงหาอาหารหลังจากกรีดยางพาราในเรือน

แถวคนงานที่ปลูกเป็นที่พัก

เจ้าหน้าที่จึงนำคนงานทั้งหมดมาสอบสวนภายในบ้านโดยมีนายวัฒนา ศรีแสง อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รับสารภาพว่าเป็นผู้ดูแลบ้าน และดูแลคนงานกรีดยางทั้งหมด นายวัฒนาบอกว่านายชุมพรไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นญาติของตนใน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่ง เพื่อให้มาเฝ้าสวนยางพาราของนักการเมืองคนตั้งระดับชาติในภาคใต้ โดยมาทำงานได้ปีกว่า ได้รับค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท และส่วนแบ่งจากการกรีดยางอีกจำนวนหนึ่ง

ทางด้านนายชยยุทธ ขำนาญรบ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย กล่าวว่า เรื่องเดิมตั้งแต่ปี 53-56 มีนายทุนจากภาคใต้ เข้ามากว้านซื้อที่ดินเพื่อปลูกยางพารา

▶ **ยึดคฤหาสน์...ทหารบุก**  
ยึดคฤหาสน์ไม้สักหรุ ตั้งตระหง่านในเนื้อที่ 158 ไร่ มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเขากแก้วและป่าดงบากชม อ.เชียงคาน จ.เลย โดยคนงานอ้างเป็นของนักการเมืองใหญ่



เป็นจำนวนมากภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขากแก้ว และป่าดงบกขม มีการปลูกสร้าง บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่มีเครื่องปั้นไฟด้วย น้ำมัน เพื่อให้แสงสว่างกับบ้านพักคนงาน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึงเข้าทำการจับกุมดำเนินคดีแก่ผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ แห่งนี้แล้ว 7 คดี รวมพื้นที่ป่าที่บุกรุก 719 ไร่ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี ส่วนแปลงที่ปลูกบ้าน หลังใหญ่เนื้อที่ 158 ไร่ อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องต่อมาได้มีการร้องเรียนจากชาวบ้านย่าน ใกล้เคียงในพื้นที่ ว่านายทุนคนเดิมมีการ ขยายพื้นที่บุกรุกเข้าไปในเขตป่าสงวนฯ อีก กว่า 2,000 ไร่ วันนี้จึงสนธิกำลังเข้ามาตรวจ สอบและยึดพื้นที่คืน

ขณะที่ พ.อ.สมหมาย กล่าวว่าได้รับ คำสั่งจากแม่ทัพภาคที่ 2 ให้มาดำเนินกรยึดคืน ผืนป่าที่ถูกบุกรุก และการออกเอกสารสิทธิใน พื้นที่ป่าสงวนในเขต จ.เลย โดยมีนักการเมือง และนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินที่ไม่ถูกต้องตาม กฎหมาย และไม่เหมาะสม จึงมีคำสั่งให้หน่วย ป้องกันและรักษาป่า ลย.13 เข้ารื้อถอน และ ตัดต้นยางที่รุกป่าสงวนจำนวน 528 ไร่

ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถาม นักการเมืองระดับชาติคนดังกล่าว ได้รับคำ ตอบว่ายังไม่ทราบรายละเอียด แต่ยืนยันว่าไม่

เคยมีที่ดินหรือทำธุรกิจอื่นใดหรือมีบ้านพัก หลังใหญ่รวมถึงการปลูกยางพาราในพื้นที่ จ.เลย หรือพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากภาคใต้ ส่วนที่ถูกขัดทอนนั้นต้องไปว่ากันที่ขั้นตอน ของกฎหมายหลังทราบข่าวยอมรับว่าตกใจมาก แต่ก็พร้อมจะยืนยันความบริสุทธิ์

ส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยานสนามบินน้ำ นายดำรงค์ พิเดช ที่ปรึกษาคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และอดีตอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเดินทางมายัง ป.ป.ช. เพื่อยื่น ข้อมูลกรณีการออกเอกสารสิทธิที่อุทยาน แห่งชาติสิรินธร อ.ถลุง จ.ภูเก็จ ให้แก่นายปาน เทพ กล้านรงค์ ราษฎร ประชาน ป.ป.ช. โดยมีนาย วิชา อากมพิทักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นผู้รับหนังสือแทน นายดำรงค์กล่าว ว่าตั้งแต่ปี 2507 มีการประกาศเขตป่าสงวนแห่ง ชาติป่าเขารวก-เขาเมืองได้เวนคืนเอกสารสิทธิ ส.ค.1 ทั้งหมดแล้ว โดยรายสุดท้ายคือ นายเล็ก สงวนวงศ์ กับนางเซย เพชรกุล ดังนั้น หากมีผู้ใดนำ ส.ค.1 ไปออกเอกสารสิทธิ ประเภทอื่น สามารถเพิกถอนและจับกุมดำเนิน คดีได้ทันทีตนจึงเข้ามายื่นข้อมูลในส่วนนี้เพิ่ม เดิมให้กับ ป.ป.ช.